

Số: 303/BC-UBND

Lộc Trì, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Về việc kiểm tra nội dung phản ánh loa phát thanh tại**  
**thôn Lê Thái Thiện, xã Lộc Trì không hoạt động**

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Ngày 10/9/2021, UBND xã Lộc Trì nhận được Công văn số 3885/UBND-VX ngày 10 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc kiểm tra nội dung phản ánh loa phát thanh tại thôn Lê Thái Thiện, xã Lộc Trì không hoạt động và đã nhận được phản ánh của người dân từ hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau: “Hiện tại tình hình dịch bệnh tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc rất phức tạp nhưng loa phát thanh của xã tại thôn Lê Thái Thiện cạnh bên thôn Đông Lưu (đang có nhiều ca nhiễm COVID-19) không hoạt động cả mấy tháng nay nên bà con trong thôn không nghe được thông báo, thông tin dịch bệnh của xã”; về vấn đề này, UBND xã trình bày nội dung như sau:

Hệ thống truyền thanh của xã Lộc Trì được UBND huyện đầu tư năm 2018 với 21 cụm loa, tổng số loa là 46 loa. Đầu tháng 5 năm 2021, hệ thống này đã được khắc phục sửa chữa phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đến đầu tháng 8 năm 2021, qua kiểm tra phát hiện có 09/21 cụm loa bị hư hỏng do giông sét. Trong 09 cụm loa bị hư hỏng có 02 cụm loa tại thôn Lê Thái Thiện. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh đã báo cáo lãnh đạo đồng thời cũng liên hệ cho đơn vị thi công khắc phục. Tuy nhiên, đơn vị thi công Công ty Ngọc Viễn Đông chỉ có 02 kỹ thuật, địa bàn phụ trách rộng nên chưa sửa chữa khắc phục kịp thời.

Trong quá trình xã đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền rất quan trọng, cán bộ phụ trách đài đã nỗ lực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền bằng loa di động tại các thôn, cán bộ đài cũng soạn các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu chuyển về cho các Tổ giám sát cộng đồng thôn cùng để tuyên truyền.

Qua nhận phản ánh của người dân, UBND xã Lộc Trì đã đề nghị Công ty Ngọc Viễn Đông sớm cử cán bộ kỹ thuật về thay thế và sửa chữa các cụm loa đã



bị hư hỏng trên địa bàn xã Lộc Trì kịp thời trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Vậy UBND xã Lộc Trì báo cáo nội dung mà nhân dân đã phản ánh về hệ thống tuyên thanh của xã lại thôn Lê Thái Thiện.

Trân trọng kính báo cáo./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Phú Bửu**

